

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TÁC PHẬT SỰ QUÝ I NĂM 2025 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

I. Đặc điểm tình hình chung:

Do đặc thù, công tác Phật sự Quý I/2025 chủ yếu tập trung vào các Phật sự phục vụ trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Giáo hội đã chỉ đạo Tăng Ni các chùa, tự viện trong cả nước làm tốt công tác phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử và nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc. Trước Tết Ất Tỵ, Chư tôn đức Lãnh đạo Giáo hội, các Ban, Viện trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổ chức thăm chúc Tết Đức Đại lão Pháp chủ, Chư tôn đức Thường trực Hội đồng Chứng minh; thăm chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chúc Tết các cơ quan Trung ương; các cơ quan tỉnh, thành phố và các tôn giáo bạn. Thăm và tặng quà từ thiện cho các hộ nghèo, năm nay Giáo hội tập trung vào đồng bào dân tộc vùng cao miền núi và các đối tượng người có công với đất nước; tổ chức khai hội Yên Tử, chùa Hương, chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, chùa Côn Sơn... theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Phật sự trọng tâm trong quý I năm 2025 là việc GHPGVN tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 06-08/5/2025 (tức ngày 09-11/4/Ất Tỵ).

Qua đó, Trung ương Giáo hội đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 2 giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp Quốc; cũng như tổ chức các phiên họp triển khai chương trình hoạt động của các Ban chuyên môn phục vụ Đại lễ Phật Đản Vesak LHQ 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

Về hoạt động Phật sự tại Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố: Hầu hết trong những tháng đầu năm 2025 các hoạt động Phật sự diễn ra tại các tỉnh, thành phố chủ yếu là hoạt động từ thiện, hoằng pháp, nghi lễ, và văn hóa trong các lễ hội ngày Xuân.

- Hoạt động của các Ban, Viện Trung ương đã đi vào hoạt động nâng cao hiệu quả công tác Phật sự trong các lĩnh vực chuyên môn.

II. Công tác ban hành văn bản:

Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội đã tham mưu cho Ban Thường trực HĐTS ban hành các văn bản:

- Thư chúc tết - Xuân Ất Tỵ (2025) của Đức Pháp chủ GHPGVN;
- Thông bạch số 01/TB-HĐTS ngày 02/01/2025, tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm;
- Thông bạch số 041/TB-HĐTS ngày 28/02/2025 về tổ chức Đại lễ Phật đản 2025 - PL2569; Thông bạch số 042/TB-HĐTS ngày 01/3/2025 về An cư kết hạ năm 2025;
- Thông tư số 037/TT-HĐTS ngày 27/02/2025 V/v tổ chức Hội nghị Sinh hoạt Giáo hội năm 2025;
- Thông báo số 67/TB-HĐTS ngày 17/3/2025, V/v Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên Kỳ 5 Khóa IX GHPGVN.
- Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Ủy ban Đại lễ Vesak đã ký các Quyết định chuẩn y nhân sự các Ban chuyên môn trong Đại lễ Vesak.

Trước đó, ngày 29/12/2024, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Thông bạch số 400 kêu gọi, vận động sự ủng hộ, cúng dàng của Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, Tăng Ni, Phật tử, quý đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm phát tâm tài trợ ủng hộ cho Giáo hội tổ chức sự kiện quốc tế Vesak Liên hợp quốc 2025. Đây là một trong những công tác vô cùng quan trọng và thiết thực góp phần thành công tốt đẹp cho Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025.

III. Công tác Chuyên ngành:

+ Công tác Tăng sự:

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã ký các văn bản cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức Đại giới đàn “Trí Tấn” theo khu vực Miền Đông gồm các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh; đồng thời cho phép tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Huế, Gia Lai tổ chức Đại Giới đàn năm 2025.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã tổ chức thành công Đại giới đàn Đạt Pháp, từ ngày 28/02 đến ngày 03/3/2025; Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Huế tổ chức Giới đàn Đôn Hậu từ ngày 16 đến 18/3/2025.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đang hoàn tất các công tác tổ chức Đại giới đàn thí điểm của khu vực miền Đông.

Thực hiện công tác số hóa, Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương đang tiến hành thống kê Tăng Ni và Tự viện GHPGVN trong toàn quốc; đồng thời tiếp tục công tác cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới cho Tăng Ni bằng hình thức kỹ thuật số.

Nhằm tôn vinh công đức, đạo hạnh của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo – Vị Ni đầu tiên của Ni đoàn thời Đức Phật và những tấm gương cao quý của chư vị tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, Phân ban Ni giới TƯ phối hợp với Phân ban Ni giới Tp. Hà Nội đang hoàn thiện các công tác tổ chức Đại lễ vào ngày 02, 03/4/2025 tại Tổ đình Tây Thiên Trung Hậu huyện Mê Linh và Tổ đình Kim Liên, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội cũng như tọa đàm với chủ đề “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển”.

+ Công tác Giáo dục Phật giáo:

- Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an và gặp mặt đầu xuân Ất Ty 2025.

- Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đã nỗ lực hoàn tất công tác tổ chức Đại lễ.

- Ngày 15/02/2025, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ trọng thể tổ chức Lễ khánh thành ngôi Chánh điện và chính thức hoàn thiện công trình Học viện sau 20 năm xây dựng.

Các Trường Trung cấp và Cao đẳng Phật học đang được giảng dạy theo chương trình đào tạo của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, tất cả đều đi vào nề nếp sinh hoạt ổn định, chất lượng.

+ Công tác Hoằng pháp:

Đáp ứng yêu cầu Hoằng pháp trong thời đại 4.0 Ban Hoằng pháp Trung ương đã tích cực triển khai nội dung công tác hoằng pháp mà Đại hội IX đã đề ra. Qua đó, nhiều khóa tu và nhiều thời pháp thoại được thuyết giảng nhân dịp Xuân Ất Ty - 2025.

Chương trình đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc tại chùa Vạn Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh đang được tiếp tục giảng dạy.

Hướng đến Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, Ban Hoằng pháp Trung ương đã có những hoạt động cụ thể trong việc thông tin tuyên truyền và thuyết giảng.

+ Công tác Hướng dẫn Phật tử:

Công tác hướng dẫn Phật tử được kết hợp với mùa lễ hội Xuân Ất Ty. Các khóa tu Ngày an lạc, lễ hằng thuận được tổ chức ở các chùa trong dịp đầu Xuân năm mới. Thời khắc giao thừa tại chùa Bằng, TP. Hà Nội là một nét đẹp đón Xuân của Phật tử, Pháp hội Dược sư tiêu tai diên thọ cầu an đầu Xuân tại Việt Nam Quốc tự, TP.HCM, khóa lễ cầu an cho đồng bào các dân tộc tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên... là những hình ảnh đẹp về công tác hướng dẫn Phật tử.

Hướng đến chào mừng Đại lễ Phật đản (Vesak - 2025), Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã có những hoạt động thiết thực, góp phần thành công cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569.

+ Công tác Văn hóa, Nghi lễ:

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có Thông bạch về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025 vui tươi, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đồng thời hướng dẫn phát huy truyền thống văn hóa trong lễ hội tại các tự viện. Khi tổ chức, thực hành các nghi lễ cầu an, phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo và dân tộc.

Qua đó, lễ hội Xuân Ất Ty được các tự viện tổ chức trang nghiêm theo truyền thống nghi lễ đúng Chính pháp, mang đậm nét văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan trong nghi thức lễ nghi.

Ban Nghi lễ Trung ương và 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công, Chư Tôn thiền đức Trưởng lão các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ như Lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN; Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Tổ sư Minh Đăng Quang; Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết; Đại lão Hòa thượng Thích Thế Long, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ... và chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã viên tịch.

Ban Văn hóa Trung ương đã rất tích cực và triển khai chương trình mục tiêu nhiệm kỳ IX của ngành văn hóa Phật giáo trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo, đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại. Ban tiếp tục triển khai 4 đề án lớn về văn hóa của Giáo hội. Tập trung lan tỏa những đề mục, nội dung của đề án đã được Hội đồng Trị sự nghiệm thu, phê duyệt như:

Pháp phục, ngôn ngữ, di sản, kiến trúc, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Với trách nhiệm và bổn phận được giao, Ban Văn hóa Trung ương đã lập đề án và triển khai các chương trình phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, góp phần thành công cho Đại lễ.

+ Công tác Từ thiện xã hội:

Là một trong những công tác Phật sự trọng yếu của Giáo hội, công tác từ thiện và sự nghiệp chăm lo an sinh xã hội đã được Giáo hội chỉ đạo Tăng Ni, Phật tử và các chùa, tự viện các thành viên thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời. Trong Quý I/2025, BTS GHPGVN các cấp, các Ban, Viện TWGH, và các chùa, tự viện, Tăng Ni, Phật tử trong cả nước đã tích cực thực hiện công tác từ thiện xã hội, phát quà tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào các dân tộc vùng cao miền núi với số quà và tiền trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Nhằm hướng đến và chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak - 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã có thông báo kêu gọi các thành viên Ban TTXH Trung ương, Ban TTXH các tỉnh, thành phố thực hiện chương trình TTXH như Tặng nhà tình thương, tình nghĩa, xây cầu, đóng giếng, tặng quà cho đồng bào nghèo, các gia đình chính sách, các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các em học sinh nghèo hiếu học v.v... bằng việc làm thiết thực thể hiện nghĩa đồng bào theo nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi người Phật tử thực hành lời dạy của Đức Phật về hạnh nguyện phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, mở rộng lòng từ bi, tình yêu thương đến với tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn, và tri ân với những người có công với đất nước.

+ Công tác Thông tin truyền thông:

Các thông tin Phật sự của Giáo hội đã được phản ánh nhanh, chính xác, rộng khắp trên các phương tiện truyền thông như Phật sự Online, Giác Ngộ, Phatgiao.org, Truyền hình An Viên Bchannel... Đưa nhiều tin, ảnh có giá trị, ý nghĩa thiết thực, góp phần vào sự nghiệp hoằng pháp và công tác điều hành Giáo hội. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương cũng đã phối hợp cùng các cơ quan báo, đài như Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, VTC..., các báo in và báo điện tử để cung cấp tin tức hoạt động Phật sự của Giáo hội, làm cho truyền thông Phật giáo ngày càng có uy tín, chuyên nghiệp, tính kết nối và tương tác cũng diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Để tuyên truyền về công tác tổ chức Đại lễ Vesak - 2025, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và các tỉnh, thành phố đã có nhiều hoạt động giới thiệu

về Đại lễ Vesak 2025 do GHPGVN tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

+ Công tác Pháp chế, Kiểm soát:

Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát đã phối hợp tích cực với các Ban và tham mưu với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, thúc đẩy giải quyết các tồn đọng tại một số đơn vị tỉnh, thành, góp phần ổn định sinh hoạt tại địa phương.

+ Viện nghiên cứu Phật học:

Các thành viên của Viện tiếp tục dịch thuật, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam; Nhiều tác phẩm đã được phiên dịch và xuất bản, tái bản. Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội vẫn hoạt động ổn định. Tạp chí Nghiên cứu Phật học xuất bản đều đặn 2 tháng một kỳ.

+ Ban Kinh tế Tài chính:

Ban Kinh tế Tài chính tiếp tục ủng hộ tài chính cho hoạt động của 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội, Tòa soạn Báo Giác Ngộ, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ và một số Trường Trung cấp Phật học như Trà Vinh, Ninh Thuận cùng nhiều hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã nỗ lực đóng góp tài lực, vật lực cho công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Thượng tọa Thích Thanh Phong, với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực Đại lễ Vesak 2025 đã rất nỗ lực trong việc hoàn tất các Phật sự được phân công trong Đại lễ Vesak.

+ Ban Phật giáo Quốc tế:

Làm việc và đón tiếp các cơ quan ban ngành và khách quốc tế tại trụ sở Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, Hà Nội) và Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự (Thiền viện Quảng Đức, Tp. Hồ Chí Minh).

Ngày 27/02/2025 Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương cùng chư Tôn đức Phó Văn phòng đã thân mật đón tiếp đoàn Tu viện Longnying Choling – Bhutan do Ngài Lama Rinpoche Namchak Dorji, trụ trì Tu viện làm trưởng đoàn.

Để tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, với trách nhiệm là Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak, Thượng

tọa Thích Đức Thiện đã hoàn thiện và triển khai đề án tổ chức Đại lễ Vesak một cách cẩn trọng và chi tiết.

IV. Nhận xét và đánh giá:

Năm 2025, là năm thứ ba Giáo hội triển khai Nghị quyết Đại hội IX, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027. Qua đó, Giáo hội đã bám sát các mặt công tác bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử cả nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành tựu những công tác và đạt thành quả nổi bật như sau:

- Từng bước triển khai Nghị quyết Đại hội IX GHPGVN; Triển khai Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII; Triển khai Quy chế hoạt động của Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Quy chế hoạt động của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đặc biệt là triển khai Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Văn phòng Trung ương Giáo hội và các Ban, Viện Trung ương đã được củng cố và tăng cường nhân sự hợp lý, quan hệ chặt chẽ, giải quyết kịp thời những Phật sự cần thiết và hoạt động đồng bộ.

- Ban Tăng sự Trung ương đã thực hiện số hóa việc cấp Chứng điệp thụ giới và Chứng nhận Tăng Ni.

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng tăng thêm uy tín và sự hiểu biết đối với Tăng Ni, Phật tử trong nước và cộng đồng thế giới, qua các cuộc Hội nghị, hội thảo quốc tế và tham quan của Giáo hội.

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ QUÝ II/2025

1. Tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết và mục tiêu phương hướng hoạt động Phật sự Đại hội IX đã thông qua. Các Ban, Viện Trung ương cần cụ thể hóa nhiệm vụ trong năm 2025.

2. Các Ban Trị sự tiếp tục triển khai thực hiện công tác Phật sự năm 2025, theo Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 khóa IX HĐTS. Kịp thời báo cáo công tác Phật sự tại địa phương đến Trung ương Giáo hội.

3. Tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hợp quốc tại Trung ương và các tỉnh, thành.

4. Theo dõi và đôn đốc các tỉnh thành tổ chức Khóa An cư Kết hạ PL. 2569.

5. Tổ chức trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm 62 năm ngày Bỏ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

6. Hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức thi điểm Đại Giới đàn khu vực các tỉnh miền Đông.

7. Tiếp tục thực hiện giao ban của 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.

8. Chuẩn bị công tác Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.

BAN THƯ KÝ HĐTS GHPGVN